

เสียงรสน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 350 ปักษ์หลังเดือนธันวาคม

หนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อผู้นำท้องถิ่น เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา 15.00 บาท



ขุมนุมบก.ภาคเหนือ ครั้งใหญ่ที่แม่ฟ้าหลวง

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในภาคเหนือกว่า 50 ฉบับ จะมาประชุมใหญ่สามัญประจำปีเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ (17 จังหวัด) และร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์จังหวัดเชียงราย จัด "นิทรรศการวิชาชีพ พบ วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1" ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคมนี้ อ่านต่อหน้า 10

ขุมนุมบก.

ต่อจากหน้า 1

นายวิชัย เชษฐบุตติ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์จังหวัดเชียงราย รองประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือเปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคมนี้ เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ (17 จังหวัด) จะได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ขึ้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่พัก "วนาธรรม" กับ "วนาเวสน์" และสถานที่จัดประชุม "ห้องคอยดุง" ในสำนักงานอธิการบดีจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่ทำให้การสนับสนุนเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือและสภาการหนังสือพิมพ์จังหวัดเชียงราย มา ณ โอกาสนี้

นอกจากนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการประชุมใหญ่ในสถาบันการศึกษาระดับชาติ เครือข่ายฯ และ สภาการฯ จึงได้จัด "นิทรรศการ วิชาชีพ พบ วิชาการ ด้านนิเทศศาสตร์" ขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคเหนือและอาจเป็นครั้งแรกของประเทศด้วย โดยจะมีนิทรรศการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกฉบับที่มีการจัดทำและจัดจำหน่ายอยู่ในภาคเหนือขณะนี้กับการออกนุสรแสดงหลักสูตรวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำในภาคเหนือที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกเช่นกันให้ใช้ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ

จึงขอเชิญชวน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ตลอดจนพ่อค้าประชาชนผู้

สนใจเข้าชมนิทรรศการและสังเกตการณ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ประจำปี 2550 ในครั้งนี้ได้ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โดยท่านที่เข้าชมนิทรรศการจะได้รับแจกสูจิบัตรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ในภาคเหนือ